



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๖๗๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และติดตามสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประสานการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ให้ได้ตามเกณฑ์คำสั่งจังหวัดมหาสารคามฉบับ ล่าสุด (มากกว่าร้อยละ ๘๕) และให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานประสานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในพื้นที่ตนเอง เพื่อแจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ ตามเป้าหมาย	- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริการ ต่างๆ เร่งให้พื้นที่ COVID Free Setting ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน และกิจกรรม ที่เป็นการบริการประชาชน (ร้านอาหาร/บริการ อื่นๆ ให้ผู้ประกอบการและพนักงาน ได้รับวัคซีนครบทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) และให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและ ประชาสัมพันธ์ (Risk communication) สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อน การทำ COVID Free Setting ในทุกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน	- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย - กลุ่มภารกิจสื่อสารความ เสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication)
๓	ให้กลุ่มงานควบคุมโรค เร่งให้โรงงานทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามฉีดวัคซีนให้กับ พนักงานโรงงานทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	- กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
๔	ให้ทุกอำเภอ เร่งฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๗๐ โดยเชิงรุกเข้าไปที่สถานศึกษา	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


